

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่า หลังตลาดลดความกังวลปัญหาศก.สหรัฐฯ-ยุโรป

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าขึ้น หลังตลาดลดความกังวลต่อปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯและยุโรป ลงไปในช่วงสั้น จากที่ปัจจัยดังกล่าวกดดันตลาดอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

*ยูโรและดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย จากความระมัดระวังว่า ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ จะดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ฟรังก์อ่อนค่าลง

*ข้อมูลล่าสุดจากอีพีเอฟอาร์ โกลบอล พบว่า นักลงทุนนำเงินลงทุนในกองทุนตลาดเงิน คิดเป็นมูลค่ามากเป็นประวัติการณ์ถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ส.ค. และถอนการลงทุนออกจากหุ้นมากที่สุด นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินปี 51

*แต่ในวันศุกร์ที่แล้ว สถานการณ์ในตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดพุ่งขึ้น ทามกลางสัญญาณชั่วคราที่บ่งชี้ว่า แรงเทขายมากที่สุดอาจสิ้นสุดลงแล้ว

*ความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่มีมากขึ้น ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง จากการดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ที่ระดับ 0.9927 ดอลลาร์ ในสัปดาห์ที่แล้ว

*ยุโรปอาจจะพุ่งขึ้นอีก ทามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่า เยอรมนีอาจจะลดท่าทีที่คัดค้านพันธบัตรยุโรปโซน โดยหนังสือพิมพ์ Welt am Sonntag ฉบับวานนี้รายงานว่าการรัฐบาลเยอรมนีจะไม่ตัดโอกาส ในการเห็นด้วยกับการออกพันธบัตรยุโรปโซน ซึ่งจะเป็นมาตรการสุดท้าย เพื่อช่วยเหลือยุโรป

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.911 บาท

*09.18 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.86/88 จาก 29.89/94 เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.85/87 จาก 29.89/94 เมื่อวันพฤหัสบดี

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.86/88 จาก 76.80 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4312/15 จาก 1.4249 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"บาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นมา ก็คงต้องดูข้างนอกอยู่ ถ้ามว่า sentiment ทุกอย่างมัน clear หมดใหม่ ก็คงยัง แต่ถือว่า calm down ลงมาพอสมควรแล้ว" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้น หลังความกังวลในระยะสั้นต่อปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯและยุโรป เริ่มคลี่คลายลงไปบ้าง แต่ยังคงเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของเงินบาทต่อไป โดยคาดว่า เงินบาทวันนี้ จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 29.85-29.95

EXIM DAILY NEWS